

VỢ CHỒNG NƯỚC VIỆT NGÀY NAY



Tại Việt Nam ngày nay các vụ vợ chồng giết nhau xảy ra gần như mỗi tháng. Hầu hết nguyên nhân các vụ án mạng là do mâu thuẫn. Đây là một bài học cho đời sống vợ chồng, trong cách xử lý các mâu thuẫn. Không còn thương yêu nhau thì chia tay, không ai có quyền tước đoạt mạng sống người khác.

Xin tạm ghi lại vài vụ án mạng này được đăng tải trên báo chí dưới đây.

VỢ ĐI NHẬU VỀ TRỄ BỊ CHỒNG CHÉM CHẾT

Năm 2024 Đỗ Tấn Lực, 49 tuổi, ở tỉnh Cà Mau, vừa bị bắt với cáo buộc chém chết vợ do bà này đi nhậu về trễ.

Bà NTT, 44 tuổi, vợ nghi can, nhậu cùng một số người quen trong xóm. Thời điểm đó, nghi can Lực cũng đang đi nhậu cùng một nhóm khác. Đến khoảng 7 giờ rưỡi cùng ngày, khi bữa nhậu kết thúc, nghi can Lực ra về và ghé kêu vợ về nhà. Tuy nhiên, bà T. không chịu làm theo lời chồng mà một lúc sau mới về nhà.

Sau đó, hai vợ chồng cãi nhau tại nhà về chuyện này. Trong lúc nóng giận, nghi can Lực dùng dao chém vợ rồi bỏ trốn. Nghe tiếng la thất thanh của bà T., hàng xóm chạy qua, nhìn thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu. Bà T. chết trên đường đi cấp cứu. Nghi can Đỗ Tấn Lực bị bắt giữ sau khoảng 2 giờ chém chết vợ.

ĐÂM CHẾT VỢ KHI CẢI NHAU

Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên, bị bắt với cáo buộc dùng kiếm đâm chết vợ trong lúc hai người cãi nhau.

Vào khoảng 9 giờ tối Sơn xảy ra mâu thuẫn với vợ, bà LTM, 37 tuổi. Không kiềm chế được cơn giận, Sơn đã dùng thanh kiếm dài 103 cm đâm vào ngực vợ. Sau đó Sơn vội bế vợ ra thang máy đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Sơn đưa vợ đi cấp cứu rồi về đón mẹ lên bệnh viện để trông vợ. Tuy nhiên, bà M. đã chết trên đường chuyển viện lên Hà Nội.

Ông ta bỏ trốn trước khi bị công an lần theo dấu vết và bắt giữ.

HAI VỤ SÁT HẠI VỢ VÌ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CHUNG

(1) 2022. Tại Thanh Hóa, Lê Thế Lưu 60 tuổi đòi "gần gũi" với người vợ sống ly thân. Khi bị từ chối Lưu đã sát hại bà

Ông Lưu và bà Thoa (66 tuổi), nhiều năm nay dù sống chung nhà nhưng ăn ngủ riêng, không quan hệ tình dục. Một khuya, Lưu sau khi uống rượu về, đòi gần gũi nhưng bà Thoa không đồng ý. Lưu vật lộn, siết cổ khiến vợ tử vong. Sau khi gây án, người chồng lấy quần áo bỏ trốn, một ngày sau bị bắt. Tại tòa, Lưu thừa nhận hành vi, nói "hối hận" và xin giảm nhẹ hình phạt để "làm lại cuộc đời".

Tòa án tuyên án 20 năm tù về tội giết người. Ngoài tội Giết người, ông Lưu còn bị truy tố hành vi hiếp dâm song hai con trai là người đại diện bị hại có đơn bãi nại nên được miễn truy cứu tội này.

(2) 2023. Tại Quảng Ngãi, Phạm Minh Lưu, 51 tuổi, bị bắt với cáo buộc đâm chết vợ mình. Vào một đêm ông Lưu đi ăn giỗ về, muốn vợ, bà NTH, 41 tuổi, qua ngủ chung giường để quan hệ tình dục. Lúc này, bà H. đang ngủ với con gái nên từ chối. Bực tức, ông Lưu xuống bếp lấy con dao đe dọa, ép buộc bà H. phải qua ngủ chung với mình.

Khi bà H. nằm trên giường, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, dẫn đến giằng co, ông Lưu lấy con dao đâm ba nhát vào đùi bà H. làm đứt động mạch, dẫn đến mất máu, khiến bà này thiệt mạng. Ông Lưu bị bắt vào ngày hôm sau.

Vợ chồng ông Lưu có ba đứa con.

GHEN TUÔNG TÂM XĂNG ĐỐT VỢ, CẢ HAI THIẾT MẠNG

2024. Một buổi sáng sau khi đưa con đi học, ông Quách Văn Bắc, 33 tuổi, và vợ là bà H., 34 tuổi, xảy ra mâu thuẫn về chuyện ly hôn dẫn đến cãi nhau.

Trong lúc cả hai giằng co thì ông Bắc đánh bà H. bất tỉnh tại chỗ. Chưa hả giận, sau đó ông chồng này đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Lúc này, do ngọn lửa quá lớn đã cháy lan khiến ông Bắc cũng bị bén lửa.

Lúc xảy ra sự việc hai người con đi học, nhà khóa cửa. Nghe tiếng la hét, người dân chạy lại phá cửa vào trong thì thấy người vợ đã chết nên đưa ông Bắc đang bị phỏng đi cấp cứu. Song, do vết thương quá nặng nên ông Bắc đã không qua khỏi.

Do ghen tuông nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, và bà H. đã nộp đơn ly hôn ở tòa án chờ ngày giải quyết. Trong thời gian này, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn trầm trọng hơn nên dẫn đến sự việc đau lòng như trên.

CHỒNG GIẾT VỢ VÌ MÂU THUẤN TIỀN BẠC

Cường (50 tuổi) giết vợ do mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Cường không có việc làm ổn định, lại nghiện cờ bạc nên thường xảy ra mâu thuẫn chuyện tiền bạc với vợ là bà N.T.U.T (49 tuổi, giáo viên tiểu học). Một ngày Cường kêu đưa tiền nhưng bà T. không đồng ý và yêu cầu Cường ký đơn ly hôn. Tức giận, Cường dùng dao cắt mạnh vào vùng cổ bà T. khiến bà tử vong tại chỗ. Nguyên nhân tử vong là sốc mất máu cấp. Tối cùng ngày, Cường bị bắt giữ “trong tình trạng không tỉnh táo.”

Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ. TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Cường mức án chung thân về tội giết người.

ĐÂM CHẾT BẠN GÁI VÌ KHÔNG CHỊU CHO LÀM TÌNH TAY BA

Tại Đồng Tháp năm 2023 Lâm Văn Mai, 42 tuổi, bị bắt với cáo buộc đâm chết bạn gái vì bị bà này từ chối quan hệ tình dục. Theo điều tra trong lúc nhậu, Mai rủ Lê Văn Nhày đến một cây xăng bỏ hoang gần đó để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai.

Tại cây xăng, Mai đòi quan hệ tình dục tay ba, nhưng người phụ nữ khước từ và la lên. Mai dùng dao đâm 29 nhát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, Mai kêu Nhày quan hệ tình dục với thi thể. Nhày đang thực hiện hành vi thì thấy có ánh đèn xe và phát giác trên người nạn nhân có nhiều máu nên dừng lại rồi bỏ đi. Sau khi người dân phát giác thi thể một phụ nữ tại cây xăng, Lê Văn Nhày đến công an trình diện và bị bắt với cáo buộc là đồng phạm của Mai.

Lâm Văn Mai từng có tiền án về tội “hiếp dâm trẻ em” và mới trở về địa phương.

SÁT HẠI NGƯỜI TÌNH SAU ÂN ÁI

Tại Sài Gòn, vì bị người tình đòi chấm dứt quan hệ, Lâm Ngọc Minh Đức, 42 tuổi, siết cổ chị này rồi giấu thi thể xuống gầm giường trong nhà nghỉ, sau khi ân ái. Đức bị tòa tuyên phạt án tù chung thân về tội Giết người.

Khai tại tòa, Đức cho biết có quan hệ tình cảm với chị Huệ từ năm 2019. Năm 2020 một sáng anh hẹn người tình tại một nhà nghỉ ở huyện Nhà Bè để "âm sự". Sau khi ân ái, chị này đòi chia tay nhưng Đức không đồng ý. Trong lúc cự cãi qua lại, Đức khống chế và bóp cổ chị Huệ tử vong. Đức bỏ thi thể nạn nhân xuống gầm giường rồi bỏ đi.

Hôm sau, anh ta tới công an ở Bình Dương đầu thú. Đức khai, biết chị Huệ đã có chồng con nhưng không muốn chấm dứt mối quan hệ. Nguyên nhân gây án là nạn nhân hỏi mượn tiền, anh ta không có để đưa nên cãi vã, ra tay.

GHEN TUÔNG CÃI VÃ, CHỒNG CHÉM CHẾT VỢ

Năm 2024 Lê Văn Cảnh ở tỉnh Phú Thọ, vừa bị bắt với cáo buộc dùng dao chém chết vợ do cả hai xảy ra "xích mích, ghen tuông."

Giới chức cho biết, trong vụ án mạng xảy ra nghi can Cảnh tìm đến căn nhà mà vợ ông này, bà L., 27 tuổi, vừa mới thuê được vài ngày, để nói chuyện. Tại đây, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, dẫn đến việc đau lòng chồng cầm dao chém chết vợ.

SÁT HẠI VỢ VÌ CHO RẰNG VỢ NÓI NHIỀU

Năm 2024 tại tỉnh Lào Cai, công an tạm giữ Bùi Mạnh Cường (30 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Cường khai nhận Cường đang mổ gà ở sân phía sau nhà để chuẩn bị bữa tối mời gia đình anh ruột sang nhà ăn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại với vợ là chị Nguyễn Thị H. Cho rằng chị H nói nhiều, Cường đã yêu cầu chị H "nói ít thôi" nhưng H không nghe vẫn tiếp tục nói nên Cường bực tức, lấy con dao đang mổ gà (loại dao bầu, một lưỡi có mũi nhọn) chạy đến khu vực cửa bếp, rồi giơ dao lên dọa chị H.

Chị H giằng co và tát vào mặt Cường. Quá bực tức, Cường đã vung dao đâm liên tiếp 2 phát trúng vào tay và người chị H khiến chị ngồi bệt xuống đất kêu lên. Cường tiếp tục đi vào bếp lấy một con dao khác rồi quay lại chỗ vợ ngồi, chém chị H. Cường khai, sau đó đã kéo nạn nhân vào nhà tắm với ý định gọi điện cho người thân để đưa vào bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng chị H đã tử vong. Cường và chị H. kết hôn từ năm 2023 và chưa có con. Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

BÁC SĨ CHẶT XÁC NGƯỜI TÌNH ĐỂ KHÔNG LỘ TỘI NGOẠI TÌNH

Bác sĩ Danh Sơn, 36 tuổi, ở bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai khai nhận việc giết người tình là nữ nhân viên y tế rồi chặt xác phi tang vì sợ bị lộ chuyện ngoại tình, có con. Năm 2024 báo dẫn tin từ Công An cho biết đang tiếp tục điều tra Danh Sơn, để làm rõ về tội "giết người" và "xâm phạm thi thể."

Khai với công an, ông Sơn cho biết có quan hệ tình cảm với nạn nhân là cô TTBN, nhân viên y tế, khoảng một năm trước dù cả hai đã có gia đình riêng.

Thời gian gần đây, cô N. thông báo mình đã mang thai là con của ông Sơn, lo sợ gia đình biết chuyện "sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người." Một buổi trưa trong lúc ông Sơn đang trực tại bệnh viện thì cô N. đến nói chuyện, cùng tìm cách giải quyết.

Một lúc sau, nghe người tình than mệt, ông Sơn đã truyền nước biển cho cô N. tại phòng trực riêng của mình. Trong lúc truyền nước biển, ông Sơn nghĩ đến mâu

thuẫn giữa bản thân và người tình “không thể giải quyết được.” Do đó, nhân cơ hội này ông Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình thiệt mạng. Một lúc sau, khi xác định cô N. Đã chết, ông Sơn đã dùng dao mổ chặt xác người tình thành nhiều mảnh, đem phi tang trong khu công nghiệp và khu rừng.

Lúc bị triệu tập, nghi can Danh Sơn đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tỏ ra bình thản, khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân. Tuy nhiên, khi công an đưa ra các chứng cứ cáo buộc thì ông ta mới nhận tội.

Khám xét nơi ở và làm việc của nghi can, công an thu giữ một khẩu súng Rulo có năm viên đạn; hai chiếc nhẫn nghi của nạn nhân. Các đồng nghiệp của nghi can Danh Sơn cho biết hung thủ là người ít nói và có vợ cùng công tác tại bệnh viện.

VỢ CHÉM CHẾT CHỒNG

Một ngày chị Siêne 39 tuổi; ngụ tại Trà Vinh, tổ chức nhậu tại nhà cùng với những người bạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Kiên Nhẫn (41 tuổi), là chồng của Siêne, đi làm về thấy Siêne đang nhậu với người bạn nhưng không tham gia mà bỏ vào trong nhà.

Sau đó, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Trong lúc có rượu, Siêne dùng búa đánh ông Nhẫn và được mọi người can ngăn. Một lúc sau, ông Nhẫn dọn đồ lên xe bỏ nhà đi được một đoạn nhưng do quên mang theo tiền nên quay lại lấy.

Lúc này, Siêne dùng dao chạy đến chém chồng liên tục 38 nhát vào chân và lưng. Ông Nhẫn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến vài ngày sau thì ông đã tử vong. Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Siêne về hành vi "có ý gây thương tích".

VỢ GIẾT CHỒNG CHẶT XÁC PHI TANG

Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi) là vợ nạn nhân, bị truy tố về tội giết người. Bị cáo xuất hiện tại toà với nét mặt khá bình tĩnh và trả lời rành rọt các câu hỏi của Tòa.

Một đêm năm 2017, chồng Diễm là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi) đi nhậu về nhà trọ tại Bình Dương thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã, sau đó xô xát, Tú dọa sẽ giết Diễm rồi chộp con dao bầu tấn công vợ mình. Diễm tránh được và giật con dao phản công, nhát dao trúng cổ anh Tú gây thương tích.

Hai bên tiếp tục giằng co, Diễm dùng dao chém nhiều nhát khiến Tú nằm bất động. Thấy chồng đã chết, Diễm hoảng sợ tìm cách che giấu hành vi, Diễm dùng dao chặt xác chồng thành nhiều phần, bỏ vào các bịch nilon màu đen để trong phòng trọ. Sáng hôm sau, Diễm lên đem các phần thi thể này phi tang ở nhiều thùng rác khác nhau trong khu vực.

Kết thúc phiên xét xử, Hàng Thị Hồng Diễm bị tuyên mức án chung thân.

GIẬN CHỒNG VỢ NUỐT TIỀN VÀO TRONG BỤNG

Một ngày gần Tết năm 2022 hai vợ chồng chị H. ở tỉnh Đắk Lắk bỗng nhiên to tiếng cãi nhau. Chắc cãi không lại chồng, nhưng cũng muốn trả thù nên sẵn cuộn tiền cầm trên tay, chị H. vò một xấp tiền polymer mệnh giá 500,000 đồng rồi nuốt liên tục vào bụng.

Sau khi nuốt một đồng tiền, thì chị H. trợn mắt, không thở được nữa. Người nhà lập tức đưa chị H. vào bệnh viện và được bác sĩ làm thủ thuật nội soi gấp tiền ra. Khi gấp được 6.5 triệu đồng thì chị H. bị tím tái người nên được chuyển vào phòng mổ nội soi gây mê gấp tiếp 6 triệu đồng nữa. Tổng cộng chị H. nuốt 12.5 triệu đồng.

Bệnh viện cho biết: “Bệnh nhân vò tiền nhỏ lại để nuốt nhưng khi vào thực quản tiền bung ra, lại không tan, có cạnh sắc, rất dễ tổn thương bên trong”. Sau khi được làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được theo dõi thêm.

Chồng chị H. mừng vì cứu được vợ, và cũng mừng vì không mất 12.5 triệu đồng này, nhưng chắc cũng phải bỏ ra gấp đôi, gấp ba số tiền đó để lấy số tiền này ra. Đó là bài học cho các ông chồng khi làm vợ giận.

LS. NGÔ TÀNG GIAO
